

BÁO CÁO

Kết quả công tác chuyển đổi số huyện Krông Nô năm 2022; Quý I năm 2023

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Krông Nô. UBND huyện Krông Nô báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuyển đổi số huyện Krông Nô năm 2022 như sau:

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022

1. Về thể chế số

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/HU ngày 07/01/2022 của Huyện ủy Krông Nô về triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 21/12/2021 về ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2022 (kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022).

UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện theo Quyết định 960/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện, trong đó Trưởng Ban chỉ đạo là Chủ tịch UBND huyện; 03 phó trưởng BCĐ gồm: 02 Phó chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; thành viên là lãnh đạo các phòng, ban, ngành địa phương và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. Đồng thời ban hành các Quyết định, chương trình Kế hoạch giai đoạn, hàng năm và các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện ¹

¹ Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 13/4/2022 về phát động phong trào thi đua “huyện Krông Nô đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số năm 2022, giai đoạn 2021-2025”; 132/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc số hóa di sản văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 19/4/2022 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Krông Nô; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 19/4/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".....

Bên cạnh đó UBND huyện quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với Nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

2. Về nhận thức số

- Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, xuyên suốt trong từng hoạt động của cấp ủy, chính quyền, trong từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, cần phải thực hiện quyết liệt, khẩn trương. Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số của huyện. UBND huyện đã triển khai nhiều kế hoạch, văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực đưa tin tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng các thông tin về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, đã có chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử huyện, xã và mở Chuyên mục “Cải cách hành chính - Chuyển đổi số” trên sóng phát thanh của huyện và phát sóng hàng tuần trên hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn. Trong năm 2022 đài huyện đã phát 104 tin về chuyển đổi số, tiếp phát đúng thời gian, chương trình của Trung ương, tỉnh, huyện về chuyển đổi số.

- Đã triển khai hướng dẫn tra cứu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng mã QR Code, triển khai phổ cập kỹ năng số cộng đồng và tuyên truyền về chuyển đổi số, thiết lập kênh Zalo Official Account (OA) của huyện và 12 trang Zalo OA các xã, thị trấn; phối hợp với Viettel Đắk Nông tổ chức hội thảo về chuyển đổi số; phối hợp với Viettel, bưu điện huyện triển khai 13 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử Ocop, Voso.vn, Postmart.vn. Phổ biến cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân hưởng ứng việc sử dụng các nền tảng số như: Sàn thương mại điện tử, mở gian hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng sức khỏe điện tử, dịch vụ công trực tuyến, VissID. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai tuyên truyền hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia bằng nhiều hình thức phù hợp. Với việc thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền từ cấp huyện đến cấp xã đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về chuyển đổi số.

3. Hạ tầng số

- 100% CBCCVC cấp huyện, CBCC cấp xã được trang bị máy tính để làm việc, 100% CBCVVC biết sử dụng máy tính trong công việc, 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có kết nối mạng LAN và Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng. Huyện đang triển khai thực hiện rà soát các trang thiết bị, máy tính xuống cấp để xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6.

Đến nay trên địa bàn huyện cơ bản đã bảo phủ hạ tầng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất, dịch vụ mạng (2G, 3G, 4G), từng bước nâng cấp lên công nghệ 5G; có 122 trạm thu phát (BTS); Thuê bao cố định 139; Thuê bao di động 75.893 tất cả là sim 4G; thuê bao Internet băng rộng 42.990; Thuê bao Internet cố định 8.536; Thuê bao Internet di động 34.454; hạ tầng băng thông rộng đã được bao phủ trên 100% xã, thị trấn, 93% các thôn, buôn, bon trên địa bàn huyện (ngoại trừ một số thôn vùng xa, chưa có điện); có khoảng trên 11.725 thuê bao internet cáp quang; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện lắp đặt internet cáp quang; các cơ quan hành chính nhà nước, các xã, thị trấn đã được đầu nối đường truyền số liệu chuyên dùng.

4. Nhân lực số

4.1. Nguồn nhân lực Công nghệ thông tin

Tại Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí 01 viên chức biệt phái phụ trách lĩnh vực CNTT của huyện, trình độ về CNTT: Cử nhân Công nghệ thông tin. UBND các xã, thị trấn không có công chức chuyên ngành CNTT, chỉ có công chức VP-TK phụ trách lĩnh vực CNTT của xã.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin (chúng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, chúng chỉ B tin học...), sử dụng thành thạo máy vi tính trong công việc, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, trang thiết bị CNTT, máy móc cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, xu thế chuyển đổi số, triển khai Chính quyền điện tử.

4.2. Công tác đào tạo, tập huấn về Chuyển đổi số

- Đã cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Đắk Nông tổ chức. Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, các tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn đã tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số trực tuyến nâng cao năng lực chuyển đổi số cho Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân - Hướng đến một quốc gia số toàn diện với khoảng 200 đại biểu tham dự.

- Đã đăng ký và tham gia chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã bồi dưỡng trực tuyến trên nền tảng OneTouch, thời gian bồi dưỡng từ ngày 09/9/2022 đến hết ngày 31/10/2022 với số lượng 35 người, kết quả có 35/35 người đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng đạt tỷ lệ 100%. Đã triển khai thành lập 12/12 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 120 thành viên và 93/93 tổ thôn, bon với 341 thành viên đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn đạt khoảng 65%.

5. Về an toàn thông tin:

Công tác đảm bảo an toàn thông tin được UBND huyện đặc biệt coi trọng, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn an toàn, an ninh thông tin tới tất cả các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên

địa bàn huyện. Hiện tại các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin chủ yếu là cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung, năm 2022 UBND huyện được cấp phát 85 bộ cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung và đã tiến hành cài đặt sử dụng cho các máy tính cho các phòng, ban chuyên môn cấp huyện. Tuy nhiên, một số máy phải gỡ cài đặt phần mềm chống mã độc tập trung do cấu hình máy tính thấp, không đáp ứng được. Đã cử công chức tham gia diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin đảm bảo theo quy định.

6. Hoạt động chính quyền số

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Trong năm 2022, huyện Krông Nô tiếp nhận 133 hồ sơ TTHC mức độ 3 về lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng và Tư pháp - Hộ tịch và đã xử lý đúng thời gian, quy trình, quy định; tiếp nhận 04 hồ sơ TTHC mức độ 4.

- Hệ thống quản lý văn bản điều hành Ioffice: 100% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp huyện kết nối 100% cơ quan chính quyền cấp xã trong việc gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng. Việc sử dụng phần mềm văn phòng điện tử Ioffice và việc tích hợp chữ chứng thư số, chữ ký số trên phần mềm văn phòng điện tử được triển khai đồng bộ. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Ioffice) đã được tích hợp chữ ký số, chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp đã được triển khai đồng bộ 100% các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã (*bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập*), đảm bảo kết nối liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, thuận lợi cho việc chia sẻ, sử dụng lại văn bản điện tử, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện. Ngày 16/02/2022, UBND huyện Krông Nô đã chính thức chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản V.5 với nhiều tính năng, ưu điểm hơn các phiên bản trước đây.

- Sử dụng Chứng thư số, Chữ ký số: Việc triển khai sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch hành chính, ban hành văn bản điện tử được UBND huyện đặc biệt quan tâm. Đến nay, các tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chữ ký số đã được tập huấn, hướng dẫn chữ ký số, 100% các cơ quan, đơn vị áp dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (iOffice); dịch vụ công trực tuyến với kho bạc và trong các giao dịch hành chính khác (trừ văn bản mật). Cơ quan Huyện ủy, các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ, đã triển khai đồng bộ phần mềm văn phòng điện tử, liên thông với các cơ quan khối chính quyền. Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, phần mềm tác nghiệp đã được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên (phiên bản 3.0); Lotus Note 8.5; phần mềm kế toán Misa. NET 2020; phần mềm chuyên ngành Kiểm tra Đảng. Đã cấp 62 chứng thư số cho cơ quan Huyện ủy, lãnh đạo Huyện ủy, các Ban, Đảng, đoàn thể huyện, Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

- Sử dụng thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Nông: 100% CBCCVC tại các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã được cấp tài khoản thư công vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc ít phát sinh, do công tác trao đổi văn bản điện tử, quy trình hóa đã thực hiện hoàn toàn trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành. UBND huyện đã đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tạo mới 138 tài khoản, thu hồi 192 tài khoản và cấp lại mật khẩu thư công vụ 320 tài khoản.

- Tình hình sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đồng bộ, đến nay đã có 13 điểm cầu đang hoạt động, kết nối liên thông với tỉnh. Thiết bị Hội nghị trực tuyến tại UBND huyện là bộ thiết bị Polycom HDX 8000, được đưa vào sử dụng năm 2012. Tại UBND cấp xã được đầu tư, đưa vào sử dụng thiết bị hội nghị trực tuyến vào tháng 12/2021. Đến nay cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Tuy nhiên trong thời gian tới cần phải đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để tương thích với các hệ thống hiện nay.

- Trang Thông tin điện tử: Trang thông tin điện tử huyện và 12 xã, thị trấn đã được thiết lập, hoạt động đảm bảo theo quy định hiện hành, kịp thời đăng tải, cung cấp thông tin hoạt động, thông tin tuyên truyền. Tuy nhiên cần cập nhật thông tin theo đúng quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022.

7. Hoạt động kinh tế số

- UBND huyện đã phối hợp với Viettel, Bru điện huyện tổ chức 11 hội nghị tập huấn, hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đến nay các hộ kinh doanh các thể và HTX đã có sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Ocop, Postmart.vn, Voso.vn như: Sản phẩm cam sành, quýt đường của HTX Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú; Gạo ST24 Krông Nô của HTX sản xuất lúa gạo Buôn Choah; gạo Buôn Choah của HTX nông nghiệp Buôn Choah; Cà phê bột của HTX Tin True Coffee; cà phê phin giấy của HTX Công Bằng Thanh Thái; Ca cao và Sôcôla Duy Nghĩa của HTX Nông nghiệp Krông Nô; Đông trùng hạ thảo của HTX Đông trùng hạ thảo Rồng Vàng.

- Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hoá đơn điện tử, đến nay 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn.

8. Hoạt động xã hội số

- Hồ sơ sức khoẻ điện tử: Đang triển khai việc cập nhật dữ liệu của người dân trên địa bàn huyện lên phần mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử theo QĐ 831 của Bộ Y tế. Đến thời điểm hiện tại phần thông tin cá nhân của người dân đã thực hiện > 80 %; đang tiếp tục cập nhật các thông tin khác liên quan.

- Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt: Hiện nay ngân hàng trên địa bàn huyện đã triển khai hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt với nhiều dịch vụ như: cước viễn thông, tiền điện, tiền nước... Nhờ đó, trên ứng dụng di động, khách hàng có thể sử dụng được nhiều tiện ích; các doanh nghiệp viễn thông đã

đầu tư các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm kinh doanh.

9. Chuyển đổi số ngành giáo dục: Triển khai hiệu quả hệ thống thư viện điện tử (bao gồm phần mềm quản trị thư viện và cơ sở dữ liệu số hóa sách và tài nguyên phục vụ dạy học); triển khai nền tảng quản trị cơ sở giáo dục tích hợp không gian làm việc số tại các cơ sở giáo dục; triển khai các ứng dụng hồ sơ điện tử gồm: Sổ điểm điện tử, học bạ điện tử, ứng dụng kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với cơ sở giáo dục trên nền tảng số, khuyến khích áp dụng các giải pháp miễn phí như tin nhắn OTT, email, ứng dụng trên thiết bị di động và website giáo dục. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được kết nối 100% với các cơ sở giáo dục trên địa bàn; thanh toán không dùng tiền mặt các trường đang triển khai thực hiện.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI QUÝ I NĂM 2023

- Trên cơ sở Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 10/3/2023 về tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2023 và những năm tiếp theo để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; Triển khai Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến các xã, thị trấn; Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin (dự kiến phê duyệt trong Quý I/2023); Đăng ký tham gia khoá học “An ninh, an toàn thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số” với 21 người tham gia; Triển khai cho các xã đăng ký “Tuyến đường thanh toán trực tuyến” theo Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Có 12/12 UBND các xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023, đồng thời đang triển khai ban hành các Kế hoạch tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác tiếp phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh.

- UBND các xã đã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Đắk Nông triển khai tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số cộng đồng năm 2023 cho Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn tham dự.

III. Kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) năm 2022

- Kết quả xếp hạng chuyển đổi số năm 2022: huyện Krông Nô đứng thứ 3 so với các huyện, thành phố khác, xếp hạng trung bình (630,32 điểm). Một số chỉ số của huyện đạt điểm cao, xếp hạng cao so với các huyện, thành phố như: Hạ tầng số (93,26/100 điểm), Kinh tế số (95,84/150 điểm); Xếp hạng giá trị trung bình của 3 trụ cột chính: Trụ cột kinh tế số xếp thứ nhất (468,26 điểm); Trụ cột chính quyền số huyện xếp thứ ba (459,79 điểm); Trụ cột xã hội số xếp thứ ba (447,11 điểm), một số nội dung mất điểm như: chưa ban hành văn bản định kỳ hằng năm nhắc nhở, chấn chỉnh chi cho chuyển đổi số; chưa triển khai chính sách tỷ lệ chi ngân sách nhà nước tối thiểu (1%) hằng năm cho chuyển đổi

số; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp; kinh phí nhà nước chi cho hoạt động chính quyền số, kinh tế số, xã hội số còn thấp (Nguồn đầu tư, nguồn chi thường xuyên)...

- Nguyên nhân: Do năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Đắk Nông thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, theo đó Bộ chỉ số được ban hành vào tháng 9/2022, đến tháng 10/2022 đã đưa vào áp dụng cho việc đánh giá, xếp hạng. Quá trình nhập liệu và tổng hợp số liệu điều tra chưa đúng theo yêu cầu, không có kèm tài liệu kiểm chứng, phần mềm chấm điểm DTI Đắk Nông hoạt động thử nghiệm, tính năng phần mềm chưa được thuận tiện; luồng xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu chưa hoàn chỉnh nên gây khó khăn nên gây khó khăn trong việc cập nhật số liệu và chấm điểm của Tổ thẩm định chấm điểm DTI; một số chỉ số trong Bộ chỉ số tỉnh chưa triển khai nên địa phương không được tính điểm (như: công dữ liệu mở, nền tảng số kiểm tra, tổ chức hội nghị hướng dẫn về công tác chi, hội nghị tập huấn về an toàn thông tin, triển khai nền tảng bản đồ số...). Đồng thời, một số chỉ số đưa vào đánh giá chưa phù hợp, sát với thực tiễn tại địa phương (như: tỷ trọng kinh tế số trong GRDP cấp huyện, tỷ lệ mức chi cho chuyển đổi số...)

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó nhận thức về chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện được nâng cao tạo được chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện thực hiện tích cực, có hiệu quả.

2. Khó khăn:

Hạ tầng kỹ thuật, thiết bị CNTT bố trí cho các cơ quan, đơn vị phần lớn đã xuống cấp, lỗi thời, nhất là hệ thống máy tính cấu hình thấp không đảm bảo cài đặt hệ điều hành mới, ứng dụng mới hiện nay, việc bố trí kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin, thay thế các thiết bị, máy móc đã xuống cấp thiết bị còn hạn chế.

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Quan tâm, xem xét bổ sung, nâng cấp thiết bị công nghệ thông tin và hội nghị trực tuyến vì nguồn ngân sách của huyện còn hạn chế.

- Quan tâm xem xét đầu tư trang thiết bị, nhất là tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã để đáp ứng đồng bộ công tác triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm nâng cao chỉ số hoạt động Chính quyền số.

- Hiện nay các Trang thông tin điện tử của các đơn vị được ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp viễn thông khác nhau. Đề nghị xem xét tích hợp các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ.

- Tăng cường nguồn ngân sách chi phục vụ cho công tác Chuyển đổi số, bố trí kinh phí cho Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động.

- Quan tâm trang bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp xã để thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tại Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023.

2. Các phòng ban, đơn vị liên quan phối hợp UBND các xã, thị trấn triển khai Bộ chỉ tiêu tạm thời đánh giá công nhận xã, thị trấn chuyển đổi số/chuyển đổi số nâng cao.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng trực quan và thông qua trang mạng xã hội, Trang thông tin điện tử, Zalo OA...về công tác chuyển đổi số.

4. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nòng cốt là lực lượng đoàn thanh niên; đồng thời nghiên cứu bố trí kinh phí cho hoạt động của Tổ.

5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng phục vụ cho công tác chấm điểm chuyển đổi số (DTI) năm 2023.

6. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc tạo chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang Thông tin điện tử để thực hiện đăng tin làm tài liệu kiểm chứng để chấm điểm chuyển đổi số.

Trên đây là báo cáo kết quả các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2022, Quý I năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Sở TTTT;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Danh